

Bộ o lĩc đã bùng phát dđ dđi vào cuĩ các cuĩ c biũ u tình ngày hôm qua tĩ Athens



*Biũ u tình trũĩ c trũĩ sũ Ngân hàng Nova Galicia tĩ Pontevledra ngày 27/09/2012.
REUTERS/Miguel Vidal*

Trũĩ c sũĩ c ép cũĩ a thũĩ trũĩ ng tài chính và cũĩ a Liên hiũĩ p châu Âu, hôm nay, 27/9/2012, chính phũĩ cũĩ a thũĩ trũĩ ng Mariano Rajoy đã thông báo ngân sách chi tiêu cho năm 2013 kèm vũĩ nhũĩ ng biũĩ n pháp khũĩ c khũĩ trong bũĩ c nh làn sóng phũĩ n nũĩ cũĩ a dân chúng đang lên cao.

Thông tín viên François Musseau tĩ Madrid tũĩ ng trình :

" Biũĩ n tính đĩĩ m tĩĩ bũĩ ngoài cũĩ a lãnh đũĩ o chính phũĩ Tây Ban Nha, thũĩ tũĩ ng Mariano Rajoy không nói lên đĩĩ u gì. Ông đang bũĩ xô đũĩ y trên khũĩ p mũĩ i mũĩ t trũĩ n.

Trũĩĩ c hũĩ t là đũĩ i nũĩ i. Các cuũĩ c biũũ u tình liên tũĩ c diũĩ n ra trong nũĩĩ c, đôi lúc rũĩ t đũĩ dũĩ i nhũĩ hôm thũĩ Ba vũĩ a rũĩ i, ngũĩĩ i biũũ u tình còn đũĩ nh chiũĩ m cũĩ trũĩ sũĩ Quũĩ c hũĩ i.

ở bên ngoài thì, Bruxelles và thế trường tài chính không để cho ông kịp thế, và vì đang hỏi thúc ông đưa ra đề nghị chính thức trợ giúp Tây Ban Nha.

Thế những ông Rajoy muốn kéo dài thêm thời gian và sẽ chỉ đưa ra đề nghị cứu viện nếu « những nhà đầu tư tiếp tục tìm kiếm mua trái nợ công » của Tây Ban Nha.

Ông thế trường muốn tránh để người Tây Ban Nha khi phải chịu hy sinh thêm, trong khi mà số phận nó đã dâng tràn.

Tuy nhiên, muốn cắt giảm thâm hụt chi tiêu công, chính chính ông sẽ phải thông báo hai biện pháp rút bớt lòng dân, đó là không tăng lương hưu và giảm bớt việc cho hưu sĩ m. "

Bạo động nhân các cuộc xuống đường tại Hy Lạp

Trong khi đó tại Hy Lạp, tâm điểm của cuộc khủng hoảng nợ trong khu vực đồng euro, hôm qua tại thủ đô Athens và nhiều thành phố lớn khác trong nước, hàng trăm nghìn người xuống đường hành động đình công và xuống đường phản đối chính sách khắc khổ đã được các nhà tài trợ áp đặt cho Hy Lạp tại nhiều tháng nay.

Bạo lực đã bùng phát đổ dổ vào cuộc các cuộc biểu tình ngày hôm qua tại Athens, người biểu tình đã ném đá, bom xăng vào cảnh sát .

Lực lượng gìn giữ trật tự thì sẽ dùng hơi cay và dùi cui để kiểm soát phần phần của đám đông. Các cuộc xuống đường đã diễn ra trong vòng gần 1 giờ đồng hồ trong cảnh tình trạng của một cuộc biểu tình thế sự.